



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๘

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ อำเภอลับแล และอำเภอท่าปลา

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์ แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กระบวนการด้านลูกเสือ สร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา วรรณะ ลัทธิทางศาสนา ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับการเมือง ตลอดจนส่งเสริมให้สถานศึกษานำหลักการด้านลูกเสือปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้องแก่เยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มีความพอเพียงมีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคม รักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ ให้โรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าโครงการดังกล่าว โดยส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์ **ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์** สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ว ๒๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ เปรมปรี (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗



ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/๑๒๙๙

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์
หมู่ ๒ ตำบลคิ่งตะเภา อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน **ห้องเรียนจังหวัดอุดรดิตถ์**

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๔/๒๑๒๔
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดำเนินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กระบวนการด้านลูกเสือ สร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน ในเรื่องเชื้อชาติ ศิพพวรรณะ ลัทธิทางศาสนา ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองตลอดจนส่งเสริมให้สถานศึกษานำหลักการด้านลูกเสือปลูกฝังหลักคิดที่ต้องแก่เยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์ทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ตามข้างต้นให้หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ โดยส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์ ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น หากพ้นกำหนดระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง)
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

โทรศัพท์ ๐-๕๕๔๒-๙๒๗

โทรสาร ๐-๕๕๔๒-๙๒๗๒

๒-๘ ก. ๐๕๓๕
 ๒๕๖๔
 ๑๔-๒๐๑

<input type="checkbox"/> อำนวยการ	<input type="checkbox"/> แผน
<input type="checkbox"/> บุคคล	<input type="checkbox"/> นิเทศ
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกเสือ	<input type="checkbox"/> พัฒนาฯ
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ต่างสอ.



ที่ ศธ ๐๒๐๔/ ๒๐๒๔

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ไปสมัครการเข้าร่วมโครงการ ฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. บันทึกการพิจารณาให้คะแนน ฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
เลขที่รับ 513
วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๓๐ น.

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดำเนินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กระบวนการด้านลูกเสือ สร้างบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสังคมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน ในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา วรรณะ ลัทธิทางศาสนา ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับการเมือง ตลอดจนส่งเสริมให้สถานศึกษา นำหลักการด้านลูกเสือ ปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้องแก่เยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือให้สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทราบ

๒. เป็นหน่วยงานรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ และพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ตามกำหนดการและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ที่สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กำหนดไว้

๓. แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ทราบ ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จะแจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๕
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๖๕๐๒
www.srs2.moe.go.th



๑. ใบสมัครการเข้าร่วมโครงการ ฯ



๒. บันทึกการพิจารณาให้คะแนน